

Số: 09 -NQ/BCSD

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CÁNSỰ ĐẢNG UBND TỈNH
Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra
và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực theo đúng chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi sai phạm, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023. Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy; tập trung vào các ngành, lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm được xã hội quan tâm, phản ánh có tham nhũng, tiêu cực.

Thi hành đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn hiệu quả hành vi tiêu cực, những nhiễu. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi tham nhũng; không để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trên địa bàn trong phạm vi thẩm quyền lãnh đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ CÔNG TÁC PCTN, TIÊU CỰC

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, kiểm tra và PCTN, tiêu cực

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, sâu rộng chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra và PCTN, tiêu cực gắn với xây dựng hệ thống cơ quan hành chính vững mạnh, liêm chính, vì dân phục vụ; nhất là những nội dung mới của Luật Thanh tra năm 2022 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ động công khai, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kế hoạch, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và công tác PCTN, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm; phản ứng kịp thời với thông tin phản ánh các dấu hiệu sai phạm.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra và PCTN, tiêu cực

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thật sự nêu gương trong cơ quan, đơn vị, địa phương về cần, kiệm, liêm, chính; đồng thời trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra, kiểm tra và PCTN, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực thi công vụ, xử lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; có kế hoạch cụ thể trong tổ chức thực hiện công tác này. Chấp hành nghiêm túc chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; nghiêm cấm sử dụng các phương tiện, ngân sách của tập thể vào việc riêng, vào hoạt động chung trái quy định. Cơ quan, đơn vị để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý PCTN, tiêu cực thì người đứng đầu phải kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định.

3. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản trên các lĩnh vực để ngăn chặn sai phạm trong công tác quản lý nhà nước và ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác thanh kiểm tra và PCTN, tiêu cực; kịp thời phát hiện thiếu sót, bất cập để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những cơ chế, chính sách, quy định không còn phù hợp, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm nhằm bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện, ngăn ngừa tiêu cực phát sinh, như: Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, các dịch vụ công, công tác tổ chức cán bộ, xử lý cán bộ vi phạm.

Rà soát các văn bản, quy định của địa phương, nhất là của cấp huyện, cấp xã trong việc quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân tự ý đặt ra các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trái quy định pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng cơ chế, chính sách, không để xảy ra tình trạng lòng lợi ích của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng văn bản, ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Tiến hành thanh tra trách nhiệm một số sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN, tiêu cực; việc triển khai thực hiện một số dự án đầu

tư; việc chấp hành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư xây dựng của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thanh tra đột xuất theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và thanh tra các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Rà soát, cắt giảm tối đa các cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, đảm bảo chỉ thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm/doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tăng cường chất lượng các cuộc thanh tra; khắc phục những tồn tại, hạn chế như: triển khai các cuộc thanh tra chậm so với kế hoạch; chất lượng, hiệu quả một số cuộc thanh tra chưa cao hoặc chưa chấp hành nghiêm quy định về trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra còn dễ chậm, kéo dài; không có đề xuất xử lý các vấn đề tồn tại, hạn chế hoặc khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách... phát hiện qua thanh tra.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là giải pháp về công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động rà soát, tự kiểm tra để phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc kê khai và kiểm soát việc kê khai TSTN của CBCC,VC.

5. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách để tham nhũng, tiêu cực; những lĩnh vực chuyên môn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, mua bán, chuyển nhượng tài sản công; công tác đầu tư, mua sắm, đấu giá, đấu thầu; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Nâng cao chất lượng công tác giám định, định giá tài sản phục vụ phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc tham nhũng phát hiện qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Có giải pháp xử lý, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản ngay trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra; khuyến khích việc tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban cán sự đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết đến cơ quan, đơn vị phụ trách.

Nghị quyết được phổ biến đến các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện././u/

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- UBND tỉnh,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- Các đồng chí thành viên BCSD,
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh,
- UBND huyện, TP,
- VP UBND:
 - + LĐVP, các phòng, đơn vị,
 - + Lưu: VT, BCSD.

**T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ**



Lê Ánh Dương